



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามกีฬา ฉบับประจำวันที 13 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 หน้า 13 มูลค่าข่าว 279,113.-

‘อาจารย์เปี้ยว’กิตติศักดิ์ ธนสุวรรณ โต๊ะเล็ก,ใหญ่ผ่านมามาก หนุ่มเมืองลุงใจบุญนักบริจาคลิโหด

เอ่ยชื่อ “เปี้ยว” กิตติศักดิ์ ธนสุวรรณ ชื่นมาแฟนบอล การทำเรือ เป็นต้องร้องอ้อ รู้จักหน้าตาและเคยเห็นฝีเท้าของเขาผู้นี้ในยูนิฟอร์ม “สิงห์เจ้าท่า” กันมาแล้ว วันนี้เจ้าตัวแฉวนสติดีในฐานะนักเตะอาชีพไปแล้ว ทีมงานฟุตบอลสยาม, สยามกีฬา จะขอนำเรื่องราวที่น่าสนใจของเจ้าตัวมาฝากกัน



หนุ่มควนขนุน พัทลุง
“เปี้ยว” เกิดเมื่อ 8 ธ.ค. 2523 อายุ 40 ปี เป็นบุตรคนที่ 2 ในบรรดาพี่น้อง 3 คนของคุณพ่อ จำเนียร และคุณแม่ประภา ธนสุวรรณ มีพี่สาว 1 คนรับราชการอยู่ที่ร.ร.ธารไค จ.ยะลา มีน้องสาว 1 คนอยู่ดูแลพ่อแม่ที่บ้านเกิด พัทลุง



จบโรงเรียนดังพัทลุง, มศว ประสานมิตร

การศึกษา ชั้นประถมฯ “เปี้ยว” เรียนที่ รร.วัดทุ่งซึ่งหนึ่ง จากนั้นไปต่อร.ร.ประจำจังหวัดอย่าง รร.พัทลุง ม.1-4 และเข้ามศตอ ม.5-6 ใน กทม. ด้วย การมาเป็นนักฟุตบอลกับโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ที่มีเพื่อนร่วมรุ่นอย่าง อัมรินทร์ เขียวตา, ยุทธนา ไชยแก้ว, จารุพงศ์ สังข์พงษ์ ก่อนต่อมหาวิทยาลัย ระดับ ป.ตรีคณะพลศึกษา ที่ มศว ประสานมิตร รุ่นเดียวกับ เทเวศน์ จันทร์หอม, ธศ สระภูมิ, สุวิทย์ หวีตแทน สโมสรกับดาวซุยมพร, ลูกสาว 2 คน

ปัจจุบันสมรสแล้วกับ นางปฎิมา สาว อ.ประทิว จ.ชุมพร มีบุตรสาว 2 คน คนโต อายุ 7 ขวบ น้อง “หวานๆ” ด.ญ. เปมิกา, คนเล็ก อายุ 5 ขวบ น้อง “แหวน ด.ญ.ปัทมญา

ทำงานการทำเรือ
หน้าที่การงานปัจจุบัน “เปี้ยว”

กิตติศักดิ์ ธนสุวรรณ ทำงานที่ การทำเรือแห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงานการสินค้า 5 แผนกด้านตรวจจสอบสินค้าภายใน การทำเรือฯ คลองเตย โดยเริ่มทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีรายได้ราว 3 หมื่นกว่าบาทรวมโอที ซึ่งอยู่ได้สบาย เพราะบ้านไม่ต้องเช่าพักแฟลตพนักงานการทำเรือฯ จ่ายแค่ค่าน้ำ-ไฟ เท่านั้น โดยการ

ได้ทำงานกับองค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งนี้เข้าไปในฐานะวิศวกรฟุตบอลที่เคยรับใช้สโมสร การทำเรือ มานั่นเอง

เล่นท่าเรือนับสิบปีปิดท้ายกับ

เกษตธา

เริ่มต้นการค้าแข้งกับ การทำเรือ โดยรับใช้ทีมราว 10 ปียืนแดนกลางเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับ เอกชัย ปรีชากุล, คำรณ คำราษฎร์ โดย “เปี้ยว” นั้นเล่นทีม ประภาส ฉำรค์ศรี พอประภาส เลิกไปเขาก็เป็นตัวแทนในตำแหน่งกองกลางตัวรับให้กับ การทำเรือ โดยใส่เบอร์ 23 มาตลอดกับ การทำเรือ จากนั้นไปเล่น กรมพลฯ, สมุทรปราการ เอฟซี และปิดท้ายที่ เกษตรศาสตร์ โดยเลิกเล่นเมื่อราว ปี พ.ศ. 2554



เล่นอาวุโส,เดินสาย,ผช.โค้ช อสช.ยูไนเต็ด

แม้จะเลิกเล่นในฐานะพ่อค้าแข้ง



แล้ว แต่ยังไม่ทิ้งกลิ่นสาปลูกหนังซะเลยทีเดียวนะ โดยปัจจุบัน “เปี้ยว” ยังเล่นฟุตบอลอาวูโลอยู่บ้าง รวมถึงฟุตบอลเดินสายต่างๆ เพื่อเป็นการออกกำลังกาย หาค่ากับข้าวนิดๆ หน่อยๆ โดยฟุตบอลในกีฬารัฐวิศวะก็สำคัญคือนั้น เจ้าตัวเป็น ผช.โค้ช ของ อภิลิทธิ์ ไข่แก้ว กับ เอกชัย บริษากุล อีกด้วย

นอกจากนี้ยังเป็น ผช.โค้ชให้กับทีมลูกหนัง อสช.ยูไนเต็ด ที่มี ธร สระภูมิ เป็นกุนซือใหญ่อยู่ด้วย

ทำบุญด้วยการบริจาคโลหิต ปีละ 4 ครั้ง

เห็นหน้าตาโหดๆ สไตลล์หนุ่มได้หมวดเคราเพิ่มแบบนี้ แต่ “เปี้ยว” ที่บ้านเกิดพัทลุง ทำอาชีพสวนปาล์ม อยู่หลายไร่ นั้นเป็นคนใจบุญ โดยการทำบุญของเขาที่ทำประจำก็คือการบริจาคโลหิตให้กับสภาภษาชาติไทย ที่เขาทำมาแล้วราว 4-5 ปี โดยจะบริจาคทุกๆ 3 เดือน จนได้เข็มและใบประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้บริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอมาแล้ว

“เปี้ยว” บอกว่า เขาเลือกทำบุญด้วยวิธีนี้ เพราะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และตัวเองก็ไม่เชื่อว่าจะมีฐานะที่จะทำบุญด้วยเงินทองได้มากมายจึงเลือกวิธีบริจาคเลือดในการทำบุญ

“สิงห์นัก Hk vp 9”